



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 825 2526 * Fax: (84-4) 826 5942

Website: www.petrovietnam.com.vn

Số:



THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Khoa học công nghệ và quản lý Khoa học công nghệ tại các Ban của Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn,

Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 4 (18/5/2017), thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ trong toàn Tập đoàn lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Ba năm vừa qua kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hoạt động khoa học công nghệ (KH-CN) trong toàn Tập đoàn đã có những khởi sắc rõ rệt, nhận thức về vai trò, vị trí của khoa học công nghệ đã dần được nâng cao.

Bước sang năm 2017, trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp theo chiều hướng không thuận lợi, đặc biệt là giá dầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn nhìn chung hết sức khó khăn và đầy thách thức. Tôi tin tưởng rằng với năng lực và nhiệt huyết của mình, mỗi cán bộ KH-CN Dầu khí sẽ nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai các giải pháp khoa học công nghệ góp phần chung sức cùng toàn Tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi!

Hơn ai hết, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý KH-CN phải là những người tiên phong nhất trong việc nghiên cứu, tìm hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần này, nhận diện những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của

nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí và các giải pháp đề ứng phó với tác động tiêu cực, tận dụng các mặt tích cực. Đó chính là thông điệp, là đơn đặt hàng của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí với các nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm Ngày KH-CN Việt Nam lần thứ tư này.

Một lần nữa tôi xin chúc toàn thể cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt được thành tích cao trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Chào thân ái,



Nguyễn Vũ Trường Sơn
Q. Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc